

Số: 02/TB-DVCI

Tân Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kính gửi : Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6424/UBND-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, Công ty đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể người lao động như sau:

1/. Triển khai, quán triệt đến toàn thể người quản lý, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về uống rượu, bia, đồ uống có cồn; Rà soát, bổ sung vào quy chế làm việc của từng đơn vị “Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, đồ uống có cồn. Đồng thời, người lao động vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thì hạ bậc thi đua theo hướng dẫn thi đua 06 tháng và cả năm; đồng thời, tùy tính chất, mức độ vi phạm tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo các quy định đối với người quản lý, người lao động.

2/. Thực hiện tốt chủ trương “Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Đề nghị trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội, tổ trực thuộc,...làm bảng cam kết thực hiện nghiêm túc quy định này gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính.

3/. Trưởng các đơn vị kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong phạm vi đơn vị mình về việc chấp hành của người lao động về sử dụng rượu, bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc. Đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty khi người lao động của đơn vị mình vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

4/. Các đơn vị phối hợp với các đoàn thể trực thuộc công ty đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động nội dung

của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chấp hành quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đề nghị trường các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Công ty (thông qua Phòng Tổ chức-Hành chính) kết quả thực hiện hàng tháng theo quy định và phổ biến thông báo này đến từng người lao động biết để thực hiện.

* Nơi nhận:

- HĐTV, BGĐ Công ty.
- Các đơn vị phụ thuộc.
- Lưu tb.



GIÁM ĐỐC *la*

Phạm Ngọc Thanh